
- 1 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 4/2567 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2567 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร 

ครั้งท่ี 4/2567 

วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมพยัคฆา ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 5 
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                                                               รายวชิาทางปรีคลินิก    

10. นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม   ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 20 

1. นางสาวออยทิพย สรรพโส   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 

 เม่ือครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้ 

 25 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

  1)  การจัดงานบุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำป 2567 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะไดจัดพิธีรดน้ำ

ดำหัวผูอาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจำป 2567 โดยมีรองศาสตราจารยสุณีรัตน เอ่ียมละมัย อดีตคณบดี 30 

ผูชวยศาสตราจารยประภาพร ตั้งธนธานิช ตลอดจนผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปนี้รวมกิจกรรม และในชวงเย็น

คณะไดจัดขบวนแหพระพุทธรูป นางรำ และผูบริหาร เขารวมงานบุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส ของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงจัด ณ บริเวณบึงสีฐาน ซ่ึงเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามของคณะและมหาวิทยาลัย 
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 2) รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2567  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียม5 

การศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2567 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยแลว โดยจะเขาพิจารณาในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

   1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  ไมเกิน 60,000 บาทตอภาคการศึกษา 

   2. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมเกิน 60,000 บาทตอภาคการศึกษา 

   3. กลุมบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  ไมเกิน 60,000 บาทตอภาคการศึกษา 10 

   4. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมเกิน 60,000 บาทตอภาคการศึกษา 

   หากมีการจัดหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ ใหเพ่ิมไดอีกภาคการศึกษาละไมเกิน 10,000 

บาท หรือหลักสูตรนานาชาติ ใหเพ่ิมไดอีกไมเกินหลักสูตรละ 15,000 บาท 

   ท้ังนี้ ไดมีหลักเกณฑเพ่ือใหคณะสามารถพิจารณาปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

   1. หลักสูตรท่ีไมเคยมีการปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาในรอบ 3 ป สามารถพิจารณา15 

ปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้น 

   2. หลักสูตรท่ีเคยมีการปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาในรอบ 3 ป สามารถพิจารณา

ปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้น 

   ซ่ึงประธานแจงเพ่ิมเติมวา การทบทวนมติท่ีประชุมในคราวประชุมครั้งท่ีผานมา ไดปรับคา

คาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จาก 35,000 บาท เปน 42,500 บาทตอภาคการศึกษา 20 

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดดังกลาว 

 3) งบประมาณเงินรายไดกลางป ประจำปงบประมาณ 2567  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดกลางป ของคณะสัตวแพทยศาสตร 

ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 7,102,200 บาท จำแนกเปน

กองบริหารงานคณะ 1,650,000 บาท และ โรงพยาบาลสัตว 5,452,200 บาท 25 

 4) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.พ.ว.) จำนวน 9 ทาน และไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

โดยมีวาระคราวละ 2 ป  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 30 
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 1.2 การปรับเพ่ิมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกำหนดใหสวนงานสงคำขออนุมัติกรอบ

อัตรากำลัง ปงบประมาณ 2568 ภายในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น คณะไดดำเนินการเรียบรอยแลว โดยขอ

กำหนดกรอบอัตราท้ังสิ้น 35 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/z2yzt  

ดังนี้ 5 

  1) คณะสัตวแพทยศาสตร  จำนวน  12 อัตรา ประกอบดวย 

   - อาจารย คุณวุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา 

   - นักวิชาการวิทยาศาสตร คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

   - นักสารสนเทศ คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

  2) โรงพยาบาลสัตว จำนวน  23 อัตรา ประกอบดวย 10 

   - สัตวแพทย คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 

   - นักวิชาการวิทยาศาสตร คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

   - นักวิชาการพัสดุ คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 

   - นักจัดการงานท่ัวไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

   - พนักงานวิทยาศาสตร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 12 อัตรา 15 

   - พนักงานเวชสถิติ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 อัตรา 

   - พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา 

   - พนักงานธุรการ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา 

   - เจาหนาท่ีดูแลสัตว คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา 

  ท้ังนี้ คณะไดขอทบทวนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการไปยังมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณของ20 

คณะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 

   1) ขอมูล FTES ของคณะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการยุติรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

ตั้งแตปการศึกษา 2562   

   2) จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการในระหวางปงบประมาณ 2567-

2572 มีจำนวน 41 อัตรา และ  25 

   3) จำนวนรายรับของคณะท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน คาดวาเพียงพอท่ีจะจางบุคลากรสายวิชาการ

ตามอัตราท่ีขอทบทวน  

  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/fpf0h ท้ังนี้ เม่ือทราบ

ผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแลว จะนำมาแจงใหท่ีประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  30 
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 1.3 สรุปรายงานคาใชจายงบประมาณเงินรายได ประจำเดือนมีนาคม 2567 

ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับคาใชจายงบประมาณเงินรายได 

ประจำปงบประมาณ 2567 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประชุม  

https://kku.world/9ljng ดงันี้ 5 

1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 63,619,051.08 บาท   

2. รายไดของคณะ จำนวน 319,921.00 บาท เม่ือรวมรายได ตั้งแตเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567  

มีรายไดท้ังสิ้น 2,853,421.39 บาท                

     3. รายไดโรงพยาบาลสัตว 5,916,704.00 บาท เม่ือรวมรายได ตั้งแตเดือนตุลาคม 2566  

- มีนาคม 2567 มีรายไดท้ังสิ้น 34,275,158.33 บาท 10 

     4. งบประมาณท่ีตั้งไวของคณะ 47,547,882.00 บาท เบิกจายไปท้ังสิ้น  11,953,439.07 บาท  

คิดเปนรอยละ 25.01 

     5. งบประมาณท่ีตั้งไวของ รพ.สัตว 53,072,147.00 บาท เบิกจายไปท้ังสิ้น 19,719,031.00 บาท  

คิดเปนรอยละ 37.16  

  มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายเลขานุการนำขอมูลในสวนของรายไดตามขอ 2 มาแสดงใหท่ีประชุม15 

ทราบในคราวประชุมครั้งตอไป 

 

1.4 เรื่องท่ีคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบโดยการเวียน 

  ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2567 

มีเรื่องดวนท่ีตองเสนอท่ีประชุมพิจารณาโดยการเวียน จำนวน 4 เรื่อง ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบแลว ดังนี้ 20 

1)  ขอความเห็นชอบรับรองเกรด ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 และงด

การเรียนการสอน เนื่องจากมีงานประชุมวิชาการสัตวแพทยระดับนานาชาติ (KVAC) วันท่ี 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 

2567  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการ

ประชุม  https://kku.world/tjm95  

2) ขอความเห็นชอบรับรองเกรด ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 ซ่ึง       25 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม  

https://kku.world/5ahbh   

3) ขอความเห็นชอบรับรองการสำเรจ็การศึกษา ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 57 ราย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายการประชุม  https://kku.world/tg77l  30 

4)  ขอความเหน็ชอบรับรองเกรด ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 ซ่ึงท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม  
https://kku.world/xff9t  
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มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหเขมงวดในการทำบันทึกขอความเห็นชอบตอคณบดี โดยผูท่ีมีลงนาม

ตองเปนรองคณบดีในฝายรับผิดชอบเทานั้น 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

  ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 5 

ครั้งท่ี 3/2567 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 

https://kku.world/9p0o5  ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว ใหแกไขดังนี้ 

 หนา 3 บรรทัดท่ี 24 ตัดขอความ หากมีความจําเปนตองเขาพักใหดําเนินการตาม SOP ตอไป ออก  

 หนา 3 บรรทัดท่ี 17 แกไขขอความ 3. ตองการใหคณะหารายได เปน 3. ตองการใหผูบริหารคณะหารายได 

 หนา 7 บรรทัดท่ี 19 ตัดขอความ ถือเปนโอกาสอันดีท่ี ออก 10 

 หนา 12 แกไขขอความในบรรทัดท่ี 23 -26 จากเดิม เปน ท่ีประชุมเห็นวา การเปดปดหองประชุมเปน

หนาท่ีของภารกิจดานการอาคารสถานท่ี จึงใหผูอำนวยการกองบริหารงานคณะแจงใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบและถือปฏิบัติ

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 หนา 14 บรรทัดท่ี 32 แกไขขอความ ควรจะรวมหองปฏิบัติการท้ังหมด เปน ควรจัดระบบการบริหาร

จัดการใชเครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตรของคณะ  15 

 มติท่ีประชุม เม่ือแกไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดขางตนแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 3/2566 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามความคืบหนาในการดำเนินงานเรื่องตางๆ ของกรรมการในสวนของผูแทนหัวหนา20 

สาขาวิชาและผูทรงคุณวุฒิ 

  1) แนวทางการส่ือสารกับบุคลากร และการถายทอดแผนปฏิบัติการ 

   รองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาแจงวา ในขณะนี้อยูในระหวางการจัดทำโครงราง

องคกร และวิเคราะหสถานการณขององคกร ซ่ึงตองรอวันท่ีวิทยากรภายนอกจะวาง คาดวาประมาณสัปดาหท่ี 3 

ของเดือนพฤษภาคม 2567  25 

  2) แผนพัฒนาอาจารย 

   รองคณบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบวา หนึ่งในขีดความสามารถของสายวิชาการ

ท่ีคณะกำหนดข้ึน คือดานสัตวแพทยศาสตรศึกษา อาจารยจึงตองมีความรูหลักเกณฑการเรียนการสอนตามกระบวน

ทัศนใหม  แตเบื้องตนจะดำเนินการพัฒนาอาจารยในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN QA กอน  

โดยกรรมการบริหารหลักสูตร ตองดำเนินการทำ Gap Analysis เพ่ือสงใหมหาวิทยาลัย  ในสวนอาจารยผูสอนและ30 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา จะกำหนดใหมีวิทยากรมาแนะนำเรื่องการเขียน CLOs ในวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

และอีกครั้งหนึ่งในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
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  3) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   รองคณบดีฝายแผนและพัฒนานักศึกษาแจงวาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภารกิจ

ดานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดดำเนินการตามแผนในแตละไตรมาสแลว โดยจะมีรายงานผลการดำเนินการ 

ไตรมาส 2 ในวาระเสนอเพ่ือพิจารณา 

  4) การบริหารงานรานเวชภัณฑและผลิตภัณฑสำหรับสัตว  5 

   ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะแจงใหทราบ 3 ประเด็น คือ 1) คณะกรรมการราน

เวชภัณฑฯ ไดพิจารณาใหชะลอการทำประกาศการขายฝากไวจนกวาจะมีความพรอม  2) ไดมอบหมายใหคุณวีระ สภุารักษ 

ไปชวยงานท่ีรานเวชภัณฑ และ 3) ไดขอหารือกับกองคลัง กรณีการปดบัญชีเงินฝากของรานสวัสดิการ วาไมจำเปนตอง

ปดท้ัง 2 บัญชีพรอมกัน หากพรอมปดบัญชีใดบัญชีหนึ่งกอนก็สามารถทำได 

  5) สรุปความกาวหนาในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ 10 

   ผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ แจงใหทราบวาจะนำเสนอวิธีการใชโปรแกรมคนหา

ขอมูลคณะกรรมการชุดตางๆ ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ   

  

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 15 

 4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2567  

ไตรมาส 2 

  ประธานใหนางสาวออยทิพย สัพโส นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดงานแผนและ

งบประมาณ กองบริหารงานคณะ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร 

ปงบประมาณ 2567  ไตรมาส 2 ใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 20 

https://kku.world/zlrgv และ https://kku.world/j7px7  ดังนี้ 

  1) โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2567 มีจำนวนท้ังสิ้น 132 โครงการ  

  2) โครงการท่ีแลวเสร็จ มีจำนวน 29 โครงการ (รอยละ 10.27) 

 3) โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ 59 โครงการ (รอยละ 65.84) 

 4) โครงการท่ียังไมดำเนินการ 44 โครงการ (รอยละ 23.44) 25 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1) ควรปรับถอยคำท่ีอยูในรายงานแผนปฏิบัติการใหเปนทางการ 

 2) หากโครงการใดเม่ือถึงกำหนดท่ีตองดำเนินการแลว แตยังไมมีความคืบหนาในการดำเนินการ

ควรตัดออกจากแผน ในการปรับแผนปฏิบัติการกลางป 

 3) โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ แตยังไมสงรายงานขอใหฝายแผนดำเนินการติดตามเพ่ือความ30 

สมบูรณของโครงการตอไป 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 

2568 
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 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร ไตรมาส 2 

งบประมาณ พ.ศ. 2567  

  ประธานใหนางสาวออยทิพย สัพโส นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดงานแผนและ

งบประมาณ กองบรหิารงานคณะ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร 5 

ปงบประมาณ 2567  ไตรมาส 2 ใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายการประชุม 

https://kku.world/kapjy  ซ่ึงปจจัยความเสี่ยงของคณะมีจำนวน ท้ังสิ้น 6 ปจจัยเสี่ยง และมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 1) ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง  มี 3 ปจจัยเสี่ยง คือ  

   - การสอบผานใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภาในครั้งแรก นอยกวา

รอยละ 85 (ระดับความเสี่ยงท่ีทำได คือ 12) 10 

 - จำนวนนักศึกษารับเขาต่ำกวาแผนการรับนักศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)  (ระดับความ

เสี่ยงท่ีทำได คือ 12) 

 - การรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล (ระดับความเสี่ยงท่ีทำได คือ 10) 

2) ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง มี 2 ปจจัยเสี่ยง คือ  

 - ความไมปลอดภัยในโรงเรือนสัตวทดลอง (ระดับความเสี่ยงท่ีทำได คือ 4) 15 

 - ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (ระดับความเสี่ยงท่ีทำได คือ 4) 

3) ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับต่ำ/ต่ำมาก มี 1 ปจจัยเสี่ยง คือ  

 - จำนวนงบประมาณดานการวิจัย(ลานบาท)  (ระดับความเสี่ยงท่ีทำได คือ 4) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2568 

 20 

4.3 ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

  ประธานใหผูอำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากบางโครงการท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2567 มีจำนวนไมเพียงพอ โดยจะนำงบประมาณ

จากโครงการสถานีฟารมฝกนักศึกษา ซ่ึงอยูในแผนงานเดียวกันกับโครงการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

จำนวน 500,000 บาท ไปเพ่ิมเติม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 25 

  1 โครงการสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปการศึกษา 2566 มีงบประมาณจำนวน 150,000 บาท 

และใชไปแลว จำนวน 144,609 บาท คงเหลือ 5,391 บาท แตยังมีรายการท่ีตองเบิกจายอีกจำนวน 35,000 บาท 

ซ่ึงไมเพียงพอ จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการสหกิจจาก 150,000 บาท เปน 179,609 บาท โดยเพ่ิมเติม

งบประมาณ อีกจำนวน 29,609 บาท 

  2. โครงการสัตวทดลองเพ่ือการเรียนการสอน มีงบประมาณโครงการ 600,000 บาท ซ่ึงสวนมาก30 

เปนคาอาหารสัตว โดยเม่ือผานไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2567 ไดใชงบประมาณไปแลวจำนวน 579,085 บาท 

ท้ังนี้ เม่ือเทียบการใชจายงบประมาณอาหารสัตว ในปงบประมาณ 2566 ใชงบประมาณจำนวน 1,005,300 บาท 
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ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการสัตวทดลองเพ่ือการเรียนการสอน จาก 600,000 บาท เปน 

1,070,391 บาท โดยเพ่ิมเติมงบประมาณอีก 470,391 บาท 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารายละเอียดในโครงการสหกิจศึกษา พบวาในแตละปโครงการสหกิจศึกษา

ไดใชงบประมาณจำนวน ไมเกิน 150,000 บาท จึงไดตรวจสอบการเบิกจายในแตละรายการ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายการประชุม https://kku.world/0s8el พบวามีการเบิกจายเก่ียวกับโครงการการเรียนการสอนอ่ืน    5 

ซ่ึงไมเก่ียวกับโครงการสหกิจ แตเนื่องจากเปนโครงการท่ีเก่ียวกับการเดินทาง เชน มีการเชารถและการจัดทำเอกสาร 

เจาหนาท่ีดานการเงินและบัญชจีึงอาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาเปนโครงการสหกิจศึกษา  ท่ีประชุมจึงใหฝายเลขานุการ

กำชับกับเจาหนาท่ี โดยใหตรวจสอบขอมูลกอนการบนัทึกลงในระบบ KKUFMIS เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด

ดังกลาว 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณท้ัง 2 โครงการ 10 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 

 

 

       (นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม) 

           กรรมการและเลขานุการ 15 

        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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